

Chính phủ Syria bị cáo buộc đàn áp biên u tình



*A rập Saudi nói sẽ triển u hội đa i s Syria để pha n đối viên c mà n c này gọi i là Syria đàn áp ng i biên u tình.*

Trong mô t thông cáo đ c phát đi khắp các quốc gia trong thế giới A rập, Quốc v ng Abdullah nói vụ ba o c m i này là “không thể chấp nh n đ c”.

Các bài liên quanThành ph n phía đông Syria bị t n côngTi p t c có biên u tình SyriaLHQ lên án Syria đàn áp biên u tình

Quyết đ nh cu a A rập Saudi đ c đ a ra vài gi sau khi Liên đoàn A rập lân đầu chính th c lên án viên c đàn áp biên u tình Syria.

Phóng viên cu a BBC tại Trung Đông nh n đ nh hành đ ng này là s gia tăng l n trong áp c quốc tế lên Damascus.

Trong thông cáo phát trên kênh truyền hình al-Arabiya, Quốc v ng Abdulla nói rằng: “V ng quốc A rập Saudi yêu cầu chấm đ t giết chóc và đ m máu và kêu gọi Syria có hành đ ng khôn ngoan tr c khi quá mu n”.

“Nh ng gì đang diễn ra Syria là điều mà A rập Saudi không thể chấp nh n đ c. Hoặc là n c này (Syria) t n a cho n mô t cách khôn ngoan hay là sẽ bị kéo xuống v c sâu cu a hỗn loạn và t n thất.”

Phóng viên của BBC Trung Đông, Jon Leyne, nói thông cáo này được coi như là bước đi có sắp đặt từ trưc, nối theo tuyên bố của chính Liên đoàn Alexp về Syria.

22 thành viên của tổ chức này nói họ quan ngại về tình hình Syria và kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức.

Hội đồng hợp tác vùng Vịnh gồm sáu quốc gia cũng đưa ra những bình luận đầu tiên về cuộc bạo động hôm Chủ nhật, lên án “việc sử dụng bạo lực quá mức” và kêu gọi “chấm dứt bạo lực ngay lập tức”.

Phóng viên của chúng tôi nói rằng các diễn biến mới nhất làm Tổng thống Syria, Bashar al-Assad, càng bị cô lập.

## **Thông điệp công nhận**

Tin cho hay có hơn 80 người thiệt mạng trong khi bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra trên khắp Syria vào ngày Chủ nhật, 7/8/2011.

Các nhà hoạt động nói có ít nhất 50 người chết khi quân đội tấn công vào thành phố Deir al-Zour, thành phố lớn nhất phía đông nước này.

Tin tức cũng cho biết có người thiệt mạng tại tỉnh Homs miền trung và tại Idlib khu vực tây bắc Syria.

Ủy ban điều phối địa phương - nhóm hoạt động chuyên tổ chức biểu tình Syria, nói rằng chấp tối hôm Chủ Nhật, hàng nghìn người biểu tình đổ ra đường trong các thị trấn và thành phố, trong đó có thủ đô Damascus, khu vực ngoại ô, và thành phố Homs miền trung, Latakia nằm trên bờ biển Địa Trung Hải và thành phố Aleppo miền bắc.

Bô trããã ng ngoa i giao Thô Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu sẽ ðến thăm thu ðô Damascus vào thĩ Ba tuãn này, 9/8/2011.

Trong ðấu hiêu u cho thấy cãng thãã ng ngoa i giao giãa hai nããc lãng giêng ðang gia tăng, Thu tãããng Thô Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói ông Davutogly sẽ mang tĩ Syria mô t “thông ðiêu p cããng rãã”.

Tuy nhiên , mô t trong các cõ vãn hàng ðâu cu a Tô ng thõng Assad nói ông này sẽ ðáp la i bããng mô t thông ðiêu p còn cããng rãã h n.

Tô ng thõng Assad khããng ðĩ nh rããng chính quyền cu a ông ðang thããc hiêu n ca i cách. Ông nói các nhóm có vũ trang mà ông cho là ðããããc hỗ trããã bãããi các thể lãããc nãããc ngoà i ðãããã ra baãão lãããc.

Sana, hããng thông tấn nhà nãããc Syria, trích lããi Tô ng thõng Assad trong buô i nói chuyêu n vĩ Bô trããããng Bô Ngoa i giao Lebanon, Adnan Mansour, rããng: “Syria ðang trên con ðããããng ca i cách”.

Ông Assad nói thêm: “ðối phó vĩ nhãããng keãã ngoà i vòng pháp luãããt, nhãããng keãã chããã n ðããããng, phong toããã các thiããã trãããn và khuãããng bõ ðãããn chúng là nhiêu m vuããã cuããã chính phuããã, vãn có trách nhiêu m phaããi baããão vêããã an ninh và maãããng sống cuãããã ngãããi ðãããn ”.